



❀ นางลำไย จวงจอง ❀

ประเภทเครื่องอื่น ๆ (เครื่องประดับมุก)



สร้อยคอไข่มุก



สร้อยคอไข่มุก



“ไข่มุก” ถือเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์เป็นอัญมณีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ บรรพบุรุษมีการค้นพบและนำไข่มุกมาใช้เมื่อ 4,000 ปีก่อน ไข่มุกจึงถือว่าเป็นอัญมณีที่มีความเก่าแก่และถือกำเนิดมาจากหอยมุกชนิดต่าง ๆ โดยไข่มุกเป็นอัญมณีที่สามารถนำมาทำเป็นเครื่องประดับได้โดยไม่ต้องผ่านการเจียรระไนเหมือนกับอัญมณีชนิดอื่น ๆ ไข่มุกในแถบจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยนับเป็นไข่มุกที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เนื่องจากรูปร่างของไข่มุกที่มีลักษณะกลม มีความแวววาวอยู่ในตัว คนไทยจึงนิยมนำไข่มุกมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับ เช่น กำไล สร้อยคอ ต่างหู เครื่องประดับตกแต่ง เป็นต้น ด้วยความสวยงามและมีลักษณะที่แวววาวจึงทำให้ไข่มุกมีราคาสูงและเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนอย่างแพร่หลาย



การอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา

นางลำไย จวงจอง เกิดและเติบโตมาในท้องถิ่นใต้ จึงได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในการเก็บหอยมุกมาตั้งแต่เด็ก เนื่องจากชาวบ้านมีการเก็บหอยมุกมาโดยตลอดและไม่ได้มีการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น ทำให้นางลำไยมีความคิดที่จะอนุรักษ์การเลี้ยงหอยมุกเพื่อให้หอยมุกไม่สูญพันธุ์ จุดเริ่มต้นนี้เองทำให้นางลำไยจึงได้ทดลองเลี้ยงหอยมุกตามวิถีธรรมชาติ โดยได้ชักชวนชาวบ้านให้มาอนุรักษ์การเลี้ยงหอยมุกจนสามารถขยายพันธุ์ทำให้หอยมุกมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นได้สำเร็จ



สร้อยคอไข่มุก



สร้อยคอไข่มุก



นางลำไยใช้วิธีการศึกษาการเลี้ยงหอยมุกโดยใช้ระยะเวลากว่า 3 ปี 6 เดือน จึงทำให้ได้เม็ดไข่มุกที่มีคุณภาพ กลมสวยงาม จนเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าเป็นอย่างมาก นางลำไยมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำเอาเม็ดไข่มุกที่ตนเลี้ยงมาออกแบบสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับต่าง ๆ จากการศึกษาด้วยตนเอง ลองผิดลองถูกจนสามารถนำไข่มุกมาสร้างสรรค์เป็นสร้อยคอได้สำเร็จ

นางลำไยพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับมุกจนกลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและคนในชุมชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 42 ปีมาแล้ว



ภูมิปัญญาที่สะท้อนทักษะฝีมือเชิงช่าง

เครื่องประดับมุก เป็นงานศิลปะที่ต้องใช้ทักษะและความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ผลงานที่ออกมาวิจิตรสวยงาม นางลำไยสร้างสรรค์เครื่องประดับมุกด้วยสองมือ โดยการใช้ไข่มุกร้อยเรียงเข้าไปในเส้นเอ็นที่ละเมียดอย่างประณีต ในการร้อยเรียงไข่มุกนั้น ไข่มุกจะต้องมีรูปร่างกลม เรียบเนียนและพอดีกัน ซึ่งต้องใช้ทักษะและความชำนาญในการเลือกเม็ดไข่มุก

นางลำไยใช้ประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานสามารถคัดเลือกเม็ดไข่มุกที่มีขนาดและสีที่ใกล้เคียงกันได้เป็นอย่างดี ผลงานของนางลำไยที่ออกมาจึงมีความสวยงามและมีคุณภาพ



สร้อยคอไข่มุก



สร้อยคอไข่มุก



นางลำไยพิถีพิถันในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับมุกในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกใช้เม็ดไข่มุกที่มีคุณภาพ โดยนางลำไยจะมีเทคนิคในการเลือกเม็ดไข่มุกที่มีความกลมที่พอดีและคัดเลือกเม็ดไข่มุกที่ละเม็ด เมื่อนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานเครื่องประดับมุกจะทำให้เม็ดไข่มุกมีความสวยงาม แวววาว มากยิ่งขึ้น นางลำไยมีทักษะและประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาอย่างยาวนาน ทำให้สามารถร้อยเรียงเม็ดไข่มุกได้ทันทีโดยไม่ต้องร่างแบบเอาไว้ก่อน ผลงานที่ออกมาจึงมีความประณีตและเป็นธรรมชาติอย่างมาก



สร้อยคอไข่มุก

เอกลักษณ์ผลงานที่โดดเด่น

เอกลักษณ์ผลงานการทำเครื่องประดับมุกฝีมือนางลำไยอยู่ที่การสร้างสรรค์ผลงานด้วยวิธีธรรมชาติและการออกแบบสร้างสรรค์โดยการนำเม็ดทองหรือเม็ดเงินหุ้มเข้าไปในไข่มุก มักนิยมทำเป็นลวดลายลูกประคำไก่หรือดาวกระจายเพื่อเพิ่มความโดดเด่นและความสวยงามให้กับไข่มุกมากยิ่งขึ้น

ผลงานการสร้างสรรค์เครื่องประดับมุกทุกชิ้นของนางลำไยจะมีความประณีตและละเอียดลออเป็นอย่างมาก โดยในขณะทำเครื่องประดับไข่มุก นางลำไยจะใช้สมาธิในการคัดเลือกเม็ดไข่มุก โดยเม็ดไข่มุกที่นำมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับทั้งหมดจะมีขนาด และสีที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด เพื่อให้ผลงานที่ออกมามีความสวยงาม กลมกลืน อีกทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ของนางลำไยอีกด้วย



สร้อยคอไข่มุก





สร้อยคอไซ่มุก

การถ่ายทอดความรู้และการพัฒนาผลงาน

นางลำไยถือเป็นช่างฝีมือผู้สร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับมุก คนสำคัญของ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้มีการพัฒนาออกแบบ ผลงานอยู่เสมอ โดยการเลือกใช้หอยมุกโข่งหรือหอยมุกกัลปังหามาสร้างสรรค์เป็นจี้ ทำให้ผลงานมีความโดดเด่นและเป็นที่ชื่นชอบอย่างแพร่หลาย ผลงานที่นางลำไย สร้างสรรค์ขึ้น เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ต่างหู แหวน เป็นต้น นอกจากนี้นางลำไย ยังคงทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของตนเองที่มีทั้งหมดให้กับ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจในทุกครั้งที่มีโอกาสโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้เยาวชนสืบสานงานเครื่องประดับมุกที่มีคุณค่าให้ดำรงอยู่ต่อไป และยังเป็นการสร้าง รายได้เสริมให้กับเยาวชนได้อีกด้วย